

## Gửi trọn yêu thương đến người phụ nữ tuyệt vời nhất.



Ngày 20/10 là ngày lễ kỷ niệm trọng đại của phụ nữ Việt Nam. Ngày này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu sự ra đời của tổ chức phụ nữ đầu tiên trên đất nước ta. 20/10 hằng năm là dịp để diễn ra những buổi lễ, họp mặt nhằm vinh danh nữ giới trên mọi lĩnh vực. Đặc biệt đây cũng là dịp để dâng bày thể hiện tình cảm, gửi gắm yêu thương, những món quà ý nghĩa đến những người phụ nữ của mình đó có thể là Mẹ, là vợ hay con gái... và đó cũng là dịp họ nhận ra rằng nên trân quý những người phụ nữ xung quanh mình bởi họ luôn là “một nửa thế giới”.

Nhân dịp kỉ niệm 93 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, các con học sinh lớp 1A2 đã được tham gia các hoạt động trải nghiệm làm bưu thiếp nhằm phát huy tính sáng tạo, gửi tình yêu thương đến các bà, các mẹ nhân ngày ý nghĩa này.

Những tấm bưu thiếp xinh xắn chứa đựng lời chúc ngộ nghĩnh trẻ thơ luôn là món quà tuyệt vời nhất dành tặng mẹ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Và sẽ thật ý nghĩa nếu như tấm bưu thiếp đó do chính bàn tay còn non nớt, vụng về của các con làm nên. Từ những nguyên liệu thật đơn giản như bìa màu, kéo, hồ dán, bút màu, bút chì... mỗi con học sinh được tự cắt dán và trang trí một tấm bưu thiếp thật sinh động để dành tặng riêng cho mẹ.

Chắc chắn các mẹ sẽ rất vui và tự hào khi nhận được món quà mà tự tay các con thực hiện để dành tặng mẹ.

*Sau đây, là hình ảnh các con học sinh tự tay làm bưu thiếp tặng mẹ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10:*



Các con tự tay chuẩn bị bút, màu vẽ và những lời chúc .... để làm những tấm bưu thiếp tặng mẹ.



Đôi bàn tay bé nhỏ đang viết những lời chúc yêu thương gửi đến mẹ



Dưới sự hướng dẫn của cô giáo chủ nhiệm, các con tham gia rất hào hứng.



Kính chúc các bà, các mẹ, các cô giáo và “một nửa thế giới” có một ngày lễ 20/10 thật nhiều niềm vui và ý nghĩa! Cô giáo mong rằng qua những hoạt động trong ngày 20-10 như thế này các con hãy biết trân trọng và hiểu được: Có mẹ là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời mà các con có được.